

“Sứ kiện Ngô Quang Kiệt”: Kỳ 5 - Vị khách “hoàn hảo”

Tác Giả: Náng Công Lý

Thứ Bảy, 22 Tháng 5 Năm 2010 23:19

trở ng cho toàn bộ chương trình.

Kách bßn và nhßng dißn viên chính

Ai cũng biết Giáo hội Việt Nam cho tôi đi này về nhận thußc Miền Trung Giáo. Vì thế, nhßng về nhận liên quan tôi với các bạn nhiệm Giám mục về nhận thußc Bộ Trung Giáo. Trong việc với các Đức cha Kiệt phải rời khỏi các việc, để hợp pháp hóa chuyển đi các ngài, ngay khi ta đã đi về nhận qua sang lãnh việc ngoại giao và Đức cha Giuse trở thành con cái trong chính sách ngoại giao của Tòa Thánh. Trong đó, nhà cầm quyền Hà Nội yêu cầu đánh đổi Đức cha Kiệt với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà cầm quyền Hà Nội.

Khi đi đầu tiên đến các ngoại giao này là việc làm đầu tiên trong lịch sử, nhà cầm quyền Hà Nội đi ng ra mặt phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh sang Việt Nam vào tháng 2/2009.

Các việc khác là do Vatican đề nghị. Cũng trong chuyển làm việc việc này, một nhân vật mới làm đầu tiên xuất hiện trong phái đoàn ngoại giao là Đức ông Cao Minh Dung – Đức trách vùng Đông Nam Á, ngay khi mà nhà cầm quyền Hà Nội tin tưởng vì đã có công trong việc rßc Thánh giá với Tòa Giám mục Hà Nội.

Nội dung của buổi làm việc không được công bố chính thức, bên tin TTXVN của nhà nßc loan tin rằng: “Thßng Nguyễn Quốc Cường bày tỏ mong muốn Tòa thánh Vatican đóng góp tích cực vào việc sống Công giáo ở Việt Nam, tăng cường quan hệ đoàn kết giữa các tôn giáo và qua đó tăng cường đoàn kết toàn dân ở Việt Nam, làm cho Giáo hội Công giáo Việt Nam gần gũi dân tộc và đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước”.

Nhßng theo thông tin nhận được, trong việc làm việc này, nhà cầm quyền Hà Nội đã lấy việc của Đức cha Giuse ra khỏi Hà Nội làm điều kiện cho việc thiết lập ngoại giao.

Nhßng ngày ở Hà Nội trong chuyển về làm việc việc đầu tiên này, Đức Ông Cao Minh Dung luôn tìm cách làm tránh mặt người và từ chối hỏi thông tin khi có người đi gặp tôi về nhận của người cho công lý và hòa bình.

Nguồn tin cũng cho biết thêm: Trong chuyển thăm Việt Nam này, phái đoàn Ngoại giao của Tòa Thánh không ghé Tòa TGMHN mà được nhà nßc bố trí khách sạn. Đức ông Cao Minh Dung không thể về Huế, nhßng nhà nßc đã cho xe vào quê đón họ hàng, anh chị em ra nhà khách chính phủ tâm sự, hàn huyên thoải mái hơn.

Câu hỏi nhiáu ngái ta đät ra: Tại sao nhà näc cũ ái Đäc ông này nhä thä?

Ngay sau khi kết thúc nhäng ngày làm việc tại Hà Nội, phái đoàn Tòa Thánh đã tới thăm Lavang rồi tới Đà Lạt. Kết thúc đây, việc đưa Đäc cha Giuse Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội và việc bổ nhiệm Đäc cha Nhän ra Hà Nội đäc thực hiện cách bài bản, với nhäng kế hoạch bổn đäc soän sẵn.

Đäc ông Cao Minh Dung trong phái đoàn ngoại giao TT đến Việt Nam 2.2009

Đäc ông nói cho vấn đề này là Đäc ông Cao Minh Dung (chúng tôi sẽ có bài viết riêng về ngài) và các “đäc viên” trong näc gồm Đäc cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đäc cha Giuse Võ Đäc Minh và Đäc cha Phaolô Bùi Văn Đäc (ba giám mục gốc Giáo phận Đà Lạt) và một vài nhân vật khác mà ngái ta thường gọi là “Tam ca Áo tím”, nhäng thực chất phải nói là “Läc ca áo tím” thì mới đäy đä.

Kết thúc đây, một đäng dây thäa hiệp với nhà cầm quyền cũ ngän nhä đánh đäi Đäc cha Giuse Ngô Quang Kiệt với việc thiät lập bang giao của Tòa Thánh với nhà cầm quyền cũ ngän bắt đầu đäc các đäc viên và đäc ông thực hiện cách hết sức tinh vi. Đäc Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trở thành nän nhân và là con cä trên bàn ngoại giao của Tòa Thánh.

Cän nhäng nhäng phát biểu của phái đoàn ngoại giao nhäng ngày còn ngä tại Hà Nội. Trong cuộc gặp gỡ với các chức sinh Chức vụ tại Hà Nội, Đäc ông Parolin đã nói rõ Tòa Thánh mong muốn cải thiện mối quan hệ ngoại giao đã đäm chân tại chỗ trong suốt thời gian 20 năm kể từ khi đến Đäc Hoàng y Etchegaray tới Việt Nam năm 1989.

Säc cải thiện này, trước tiên bằng việc cải thiện nhân sự. Đäc ông Cao Minh Dung thay Đäc ông Nguyễn Văn Phäng – ngái đã làm thông điệp viên cho Tòa Thánh suốt 20 năm qua trong các chuyến công tác tới Việt Nam.

Trở lại vấn đề ngoại giao đưa Đäc cha Kiệt ra khỏi Hà Nội, một mặt, tới quốc nội, nhà cầm quyền cũ ngän tìm mọi cách đưa Đäc cha Chức vụ Nguyễn Văn Nhơn bằng việc cấp đät xây Trung tâm Mục vụ, bằng việc Thủ tướng ngän hai việc thăm Đäc cha Nhơn tới Tòa Giám mục Đà Lạt (ngày 18/8/2009) và dùng truyän thông công kích Đäc cha Kiệt, các linh mục Thái Hà, Tam Tòa và nhäng näi đang nóng lên về nhäng đòi hỏi công lý hòa bình.

Một khác, tại Ý, ngày 22/8/2009, Đäc sĩ Đäng Khánh Thọ đã có buổi làm việc với đäc đäc

“Sứ kiện Ngô Quang Kiệt”: Kỳ 5 - Việc kiện “hoàn hảo”

Tác Giả: Náng Công Lý

Thứ Bảy, 22 Tháng 5 Năm 2010 23:19

ngoại giao đoàn Vatican bàn việc việc thiếp lập quan hệ ngoại giao và tiếp xúc chính thức “trở ngại lớn nhất” là sự hiện diện của Đức Cha Kiệt tại Hà Nội.

Với những bước ngoặt giao đầu tiên này, kể cả những báo cáo không đúng sự thật về Đức cha Kiệt trong vụ Tòa Khâm sứ, dĩ nhiên con mắt của Quốc vụ Khanh và ngoại giao đoàn, Đức cha Giuse không kính, không còn là việc chúng nhân của công lý, những trở ngại của lòng bất trên con đường tiến tới thiếp lập quan hệ ngoại giao và việc lòng bất này được giao cho việc đức trách vùng Đông Nam Á: “Đức ông Cao Minh Dung”.

Với tài cán và kinh nghiệm của một người từng trải trong lãnh vực ngoại giao tại nhiều địa điểm Tòa Thánh và nhiều nơi, cùng với tham vọng trở thành khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam khi Tòa Thánh thiếp lập quan hệ ngoại giao, và với những mối quan hệ sẵn có, Đức Ông Cao Minh Dung đã hoàn thành vai trò của mình để đưa Đức cha Kiệt ra khỏi Hà Nội.

Theo thông tin chúng tôi có được, hiện nay Đức ông Cao Minh Dung đã có đề án thành lập “Điểm điểm ngoại giao của Tòa Thánh cho Việt Nam” để giải quyết các vấn đề ngoại giao với VN có thể văn phòng đặt tại Singapore hoặc Philippin chứ không phải tại Hà Nội. Điểm điểm Tòa Thánh cho Việt Nam sẽ do Đức ông Cao Minh Dung đi đầu hành, phụ trách và đã lập ra một nhóm thông hiểu nhiều ngoại ngữ để làm việc tại đó cũng một số người khác do Đức ông Cao Minh Dung lập ra.

Nếu điều này là hiện thực, Đức ông Cao Minh Dung sẽ tiếp xúc cùng với “đàn điểm viên áo tím”- với tham vọng lớn đầu tiên trong lịch sử có công thiếp lập quan hệ ngoại giao, cùng với chức vụ đức ban phát khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ cùng nhau điểm điểm và kiện gây nên những nỗi bất hạnh trong lòng người Công giáo Việt Nam trong suốt thời gian qua và chức vụ còn để lại những hậu quả khôn lường cho Giáo hội Việt Nam.